



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ กองบริหารทั่วไป โทร. ๐-๔๒๓๒-๓๐๐๓

ที่ มท ๕๕๒๒๐/ ๓๗๕๖

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศ กปภ.ข.๗ เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด

เรียน ผช.ผอ.กปภ.ข.๗, ผอ.กอง และ ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด

ตามที่ กปภ.ข.๗ ได้มีประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ.ข.๗ ทุกระดับ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดในองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. เพื่อดำรงตนเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี กปภ.ข.๗ จึงกำหนดแนวทาง เรื่อง การให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ให้มีความชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน จึงขอให้แจ้งกำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัดด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗



ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗
เรื่อง การให้ การรับของข่วัญ หรือประโยชน์อื่นใด

เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (กปภ.ข.๗) ทุกระดับ ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดในองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. เพื่อดำรงตนเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี กปภ.ข.๗ จึงกำหนดแนวทาง เรื่องการให้ การรับของข่วัญ หรือประโยชน์อื่นใด ให้มีความชัดเจนเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ.ข.๗ ดังนี้

๑. จดการให้ของข่วัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันโดยใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์

๒. ไม่รับของข่วัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้โดยธรรมจรรยา และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. การให้ของข่วัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้ได้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗